
 
 
 

รายงานผลการส ารวจความคิดเห็น 
เร่ือง “ ปรากฎการณ์บอลไทยหลงัการเลอืกตั้งนายกสมาคม” 

    ผศ.ดร.รัฐพงศ ์บุญญานุวตัร ผูอ้  านวยการศูนยน์วตักรรมการพฒันาทุนมนุษย ์มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต รายงาน
ผลการส ารวจความคิดเห็นเร่ือง “ปรากฎการณ์บอลไทยหลงัการเลือกตั้งนายกสมาคม” ทั้งน้ีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและ
สะทอ้นมุมมองของแฟนกีฬาในมิติท่ีเก่ียวกบัปรากฎการณ์ของวงการฟุตบอลไทยภายหลงัการเลือกตั้ง 

ส าหรับการส ารวจในคร้ังน้ี KBU SPORT POLLโดยศูนยน์วตักรรมการพฒันาทุนมนุษย ์ร่วมกบัหลกัสูตรการ
บริหารนวตักรรมการส่ือสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ด าเนินการผา่นระบบออนไลน์และสัมภาษณ์
ทางโทรศพัท์ระหว่างวนัท่ี 9-11 กุมภาพนัธ์ 2567โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนทัว่ไปและผูท่ี้สนใจติดตามข่าวสาร
ทางการกีฬาซ่ึงมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปจ านวน 1,097 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 695 คน คิดเป็นร้อยละ 63.36 เพศหญิง 402 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.64 ซ่ึงผลการวเิคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบวา่ 

ด้านความเช่ือมั่นที่มีต่อนายกสมาคมกับการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.65 เช่ือมัน่
ค่อนขา้งมาก รองลงมาร้อยละ 28.10 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 24.90 เช่ือมัน่มาก ร้อยละ 9.62 เช่ือมัน่ค่อนขา้งน้อย ร้อยละ4.80 
เช่ือมัน่นอ้ย  และร้อยละ 2.93 ไม่แสดงความคิดเห็น 

ด้านปรากฏการณ์และความคาดหวังที่ต้องการให้นายกสมาคมด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่
ร้อยละ 26.10 ตอ้งการให้ปรับระบบการบริหารจดัการ รองลงมาร้อยละ22.98 วางรากฐานและโครงสร้างการพฒันา
เยาวชนแบบครบวงจร ร้อยละ18.07 วางแผนพฒันาและเตรียมทีมชาติในทุกระดบัอย่างเป็นระบบ ร้อยละ14.20 ปรับ
ระบบและมาตรฐานกรรมการผูต้ดัสิน ร้อยละ11.09 ยกระดบัฟุตบอลลีกทั้งชายและหญิงสู่มาตรฐานสากล ร้อยละ5.42จดั
สิทธิประโยชน์และรายไดใ้ห้สโมสรสมาชิกในการเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลลีกอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม และอ่ืนๆ
ร้อยละ 2.14  

ด้านปรากฎการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.16 การบริหารจดัการภายใตผ้ลประโยชน์ทบัซ้อน 
รองลงมาร้อยละ 28.04 ผลงานทีมชาติทุกระดบั/ทุกประเภทตกต ่า ร้อยละ 16.08 การไม่สามารถกา้วขา้มปัญหาแบบเดิมๆ 
ร้อยละ 14.86 การบริหารจดัการภายใตก้ารครอบง าของบุคคลภายนอก ร้อยละ9.40 การไม่ปฏิบติัตามสัญญาประชาคม 
และอ่ืนๆร้อยละ2.46     

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผูอ้  านวยการศูนยน์วตักรรมการพฒันาทุนมนุษย ์มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  กล่าว
เพิ่มเติมว่า จากผลการส ารวจดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่าภายหลงัการเลือกตั้งและไดม้าซ่ึงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคน
ใหม่แฟนฟุตบอลตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปต่างมีความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อนายกคนใหม่ในระดบัค่อนขา้งมากทั้งน้ีอาจจะเป็น
เพราะความมุ่งมัน่และประสบการณ์การมีส่วนร่วมกบัวงการฟุตบอลไทยในระยะเวลาท่ีผา่นมาผนวกกบัความพร้อมหรือ
ตน้ทุนในมิติต่างๆของผูน้ าคนใหม่จึงส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งต่างคาดหวงัท่ีจะเห็นวงการฟุตบอลไทยมีการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดีข้ึนมาเป็นล าดบัตน้ๆโดยเฉพาะการปรับระบบการบริหารจดัการองคก์ร รวมทั้งการวางรากฐานและโครงสร้าง
การพฒันาเยาวชนแบบครบวงจร 



และท่ีน่าสนใจส าหรับเสียงสะทอ้นท่ีแฟนกีฬาส่งสัญญาณเพื่อให้นายกคนใหม่และสภากรรมการพึงตระหนกั
คือไม่ปรารถนาท่ีจะเห็นการบริหารจดัการภายใตผ้ลประโยชน์ทบัซ้อน และผลงานทีมชาติทุกระดบัตกต ่า พร้อมกนันั้น
ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะให้สมาคมส่งเสริมและสนบัสนุนฟุตบอลลีกภูมมิภาคหรือลีก 3ให้กลบัมาเป็นท่ีสนใจ
ของแฟนบอลในทอ้งถ่ินดงัในอดีตท่ีผ่านมา และไม่ปล่อยให้ผูท้  าทีมประสบปัญหาตอ้งยกเลิกการส่งทีมเขา้ร่วมการ
แข่งขนัเพราะขาดผูส้นบัสนุน เป็นตน้ 

ฝายส่ือสารและกจิการสังคม 
 ศูนย์นวตักรรมการพฒันาทุนมนุษย์ 

มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
รายงาน 


